

## การมอบอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ไปต่างประเทศ

● นำเสนอเมื่อ 8 ม.ค. 2556



ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ ๖๖๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๔ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง การมอบอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ไปต่างประเทศ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งการมอบอำนาจ

๒. แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. รูปแบบตารางการจัดทำข้อมูล

ตามที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จำเป็นที่จะต้องสร้างความพร้อมให้กับ  
ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนในสังกัด เพื่อให้สามารถแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศได้ ตลอดจนสร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับนานาประเทศในด้านต่าง ๆ สามารถกลับไปถ่ายทอดยังสถานศึกษาและนักเรียนของตนเองต่อไปได้  
นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยความเห็นชอบของเลขาธิการ  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  
ทั้ง ๒๒๕ เขต สามารถพิจารณาขออนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนในสังกัดเดินทางไปต่างประเทศ  
ได้ทุกประเทศ (เฉพาะงบประมาณที่ไม่ผูกพันกับทางราชการ) ตามเอกสารคำสั่งที่ได้แนบมาพร้อมนี้ โดยไม่ต้องส่งเรื่อง  
มายัง สพฐ. ทั้งนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  
ทั้ง ๒๒๕ เขต โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เหตุผล และความจำเป็น ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ให้  
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนการขออนุญาตไปต่างประเทศของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทั้ง ๒๒๕ เขต ให้ดำเนินการตามปกติที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๒๒๕ เขต ส่งรายงานข้อมูลการขออนุญาตไปต่างประเทศ  
ของข้าราชการครู บุคลากร เป็นรายบุคคล และจำนวนนักเรียนที่พิจารณาขออนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทั้ง ๒๒๕ เขต โดยให้ส่งไฟล์ข้อมูลทางอีเมลที่ eagle๑๓๒๓@gmail.com  
ในรูปแบบที่กำหนด (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ <http://hrd.obed.go.th>) มายัง สพฐ. ภายในวันที่ ๕ ของเดือน  
ถัดไป เพื่อใช้เก็บสรุปรวบรวมข้อมูลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินภัทร ภูมิรัตน)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๐๓

[www.kroobannok.com](http://www.kroobannok.com)

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด คลิก

<http://hrd.obec.go.th/news/2556/jan/v69.pdf>